



## ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ

### ภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า

**เศรษฐกิจประเทศคู่ค้า**ในเดือนกันยายน 2559 โดยรวมปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน จากเศรษฐกิจกลุ่ม G3 เป็นสำคัญ

**เศรษฐกิจสหรัฐฯ** ปรับดีขึ้นตามการขยายตัวของภาคบริการเอกชน สะท้อนจากยอดค้าปลีกที่กลับมาขยายตัวในเกือบทุกกลุ่มสินค้า โดยเฉพาะรถยนต์ที่ได้รับผลดีจากการส่งเสริมการขายของผู้จัดจำหน่าย ซึ่งการบริโภคที่กลับมาขยายตัวส่งผลให้ภาคการผลิตปรับตัวขึ้นเช่นกัน สอดคล้องกับจำนวนการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้น 156,000 ตำแหน่งจากเดือนก่อน สะท้อนภาวะตลาดแรงงานที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง **เศรษฐกิจกลุ่มยูโร**ฟื้นตัวตามภาคการผลิตที่ปรับตัวขึ้น สอดคล้องกับอุปสงค์ในประเทศที่ฟื้นตัวต่อเนื่องจากภาวะการเงินที่ยังผ่อนคลายและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับตัวขึ้น เพราะความกังวลเกี่ยวกับผลของการพ้นจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) ต่อภาวะเศรษฐกิจและการจ้างงานในอนาคตผ่อนคลายลง ส่วน**เศรษฐกิจญี่ปุ่น**ปรับตัวขึ้นจากเดือนก่อนตามภาคการผลิต สะท้อนจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรม (Purchasing Managers Index: PMI) ที่อยู่สูงกว่าระดับ 50 ต่อเนื่องกันเป็นเดือนที่สอง เนื่องจากได้รับผลดีจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ราคาส่งออกยังคงหดตัวโดยเฉพาะการส่งออกไปจีนที่เศรษฐกิจชะลอตัว

**เศรษฐกิจจีน**ชะลอตัวเล็กน้อยตามการบริโภค สะท้อนจากยอดค้าปลีกที่ขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัว รวมทั้งภาคการผลิตได้รับผลกระทบจากการหยุดผลิตชั่วคราวของโรงงานต่าง ๆ ในบริเวณรอบพื้นที่จัดประชุมเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจการเงินของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจก้าวหน้ากับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (Group of Twenty : G20) ขณะที่การลงทุนโดยรวมในเดือนนี้ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยตามการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับผลดีจากมาตรการกระตุ้นอุปสงค์ในช่วงก่อนหน้า และภาคอุตสาหกรรมที่ผลผลิตและการส่งออกเริ่มทรงตัว

**เศรษฐกิจเอเชียไม่รวมจีน**ในภาพรวมยังฟื้นตัวได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยการส่งออกของไต้หวันได้รับผลดีจากการส่งออกสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเร่งผลิตเพื่อรองรับการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ ขณะที่การส่งออกของสิงคโปร์ชะลอตัวตามความผันผวนของการส่งออกสินค้ากลุ่มเวชภัณฑ์เป็นสำคัญ ขณะที่การส่งออกสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เริ่มฟื้นตัวสอดคล้องกับทิศทางการส่งออกของประเทศในภูมิภาค สำหรับการบริโภคของฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียปรับตัวขึ้นตามความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ดีขึ้นตามแนวโน้มเศรษฐกิจและมาตรการสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่วนการบริโภคของไต้หวันและฮ่องกงสะท้อนจากยอดค้าปลีกชะลอตัวลงจากจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงมากเพราะปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองกับจีน

**อัตราเงินเฟ้อโลก**ในเดือนกันยายน 2559 ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามราคาอาหารสดที่เร่งขึ้น ซึ่งเป็นผลจากสภาพอากาศแปรปรวนและอิทธิพลของมรสุมที่ทำให้ผลผลิตเสียหาย



รวมทั้งราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบ โดยเฉพาะ  
ปาล์มน้ำมันและถ่านหิน

31 ตุลาคม 2559  
ส่วนเศรษฐกิจต่างประเทศ  
โทร. 0 2356 7879